

ศธ.เปิดตัวแผนการศึกษาชาติ 20 ปี

นำเสนอเมื่อ : 21 เม.ย. 2560

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวแผนการศึกษาชาติ 20ปี พ.ศ.2560 -2579 เชื่อมโยงทุกภาคส่วนรวมปฏิรูปการศึกษา สร้างจุดเน้นผลิตคนตอบโจทย์ประเทศไทยในอนาคต

วันนี้(20 เม.ย.) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเรื่อง แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษแผนการศึกษาชาติกับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ว่า
แผนดังกล่าวต้องการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแผนการศึกษาชาติถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยทุกภาคส่วนสร้างคน สร้างเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้มาไขประโยชน์ตามความต้องการของประเทศ โดยนโยบายประเทศไทย 4.0 มีความสำคัญมาก และแผนดังกล่าวจะเชื่อมโยงในเรื่องนี้ เพื่อสร้างคนรองรับ
แมดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่ทุกคนจะช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งขอให้อีดีทีเป็นศูนย์กลาง โดยมี ครู และหลักสูตร เป็นตัวช่วยเสริมการเรียนรู้อย่างถูกทิศทาง ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษามัธยมศึกษาดอนตนด้วย เพราะถือเป็นระดับหัวเลี้ยวหัวต่อว่าผู้เรียนจะเลือกเรียนเส้นทางไหน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า
แผนการศึกษาชาติที่ได้ออกมาครั้งนี้จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยจัดการศึกษาและสร้างคนร่วมกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ซึ่งขอให้ทุกองค์กรหลักของศธ. ร่วมกันทำงานกับทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสนับสนุน เพราะหากเราสร้างคนตอบโจทย์ประเทศไทยในอนาคตได้ก็เท่ากับว่าเราได้สร้างผู้นำด้านอุตสาหกรรมและหลุดพ้นกับดักความยากจนอย่างแน่นอน

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวว่า
แผนการศึกษาชาติที่จัดทำขึ้นได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ครอบคลุมการขับเคลื่อนอย่างหลากหลาย เช่น การแก้ปัญหาอาชญาเสพติด การจัดการศึกษาชายขอบ และการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ซึ่งแผนดังกล่าวไม่ได้มีแต่ศธ.ดำเนินการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างจุดเน้นสำคัญของการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.01 น.](#)